

Số: /SCT-VP
V/v duy trì và nâng cao
chỉ số cải cách hành chính

Quảng Trị, ngày tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Ngày 24/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc công bố các Bộ chỉ số cải cách hành chính và Quy định đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Theo đó, trong thời gian qua, chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương luôn đạt kết quả tốt và thuộc nhóm các Sở, ban, ngành đạt kết quả cao về công tác cải cách hành chính (Năm 2016 đạt 81 điểm, xếp loại tốt trong top 3/20 Sở, ban, ngành; Năm 2017 đạt 84,0 điểm, xếp loại tốt trong top 4/20; Năm 2018 đạt 89,75 điểm xếp loại tốt trong top 2/20; Năm 2019 đạt 88,14 điểm, xếp loại tốt trong top 4/20 các Sở, ban ngành cấp tỉnh). Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức và sự quyết tâm của Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Sở trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), duy trì vị trí xếp hạng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương trong thời gian tới; Lãnh đạo Sở yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

(1) Tập trung phổ biến, triển khai đầy đủ nội dung liên quan đến Hướng dẫn duy trì, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 theo Văn bản số 2628/UBND-NC ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh; Tổ chức rà soát các tiêu chí còn hạn chế trong bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2020 trên Hệ thống Phần mềm chuyên dụng hỗ trợ công tác cải cách hành chính của các Sở, ban ngành bảo đảm theo quy định; đề xuất kế hoạch giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

(2) Tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020, gắn với chủ đề xác định là năm “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”; Tăng cường hướng dẫn phối hợp tổ chức, tham gia cuộc thi Cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo Văn bản số 3202/UBND-NC ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh; Trọng tâm phát huy tính sáng tạo, tìm ra các giải pháp, sáng kiến thiết thực, có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng các mô hình có hiệu quả; Tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời ban

hành các quy định pháp luật để thực thi đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

(3) Từng bước nâng cao chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Thường xuyên, rà soát, hệ thống hóa, hoàn thành 100% các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm; Đảm bảo hoàn thành 100% các nội dung về công tác cải cách hành chính năm 2020 theo kế hoạch của tỉnh và của Sở; lấy kết quả công tác cải cách hành chính làm tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả công tác và thi đua khen thưởng hàng năm đối với các phòng, đơn vị và người đứng đầu đơn vị.

(4) Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; cải cách việc kiểm tra liên ngành, chuyên ngành gắn với chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ TTHC trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử hoặc dịch vụ công của tỉnh; chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hạn do không kết thúc trên hệ thống.

(5). Tiếp tục thực hiện các nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo đúng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước; Tăng cường hoạt động kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương Quảng Trị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; phần mềm theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Phối hợp và triển khai thực hiện tốt các chức năng, tính năng kỹ thuật của Công dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực công thương đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin Truyền thông. Tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của Sở. Phối hợp xây dựng và vận hành hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đáp ứng đầy đủ chức năng, yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đảm bảo kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Bộ Công Thương. Thực hiện quy trình chuyển đổi, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Nội dung báo cáo đề xuất các Phòng chuyên môn gửi về Văn phòng Sở (qua hộp thư điện tử: vp.sct@quangtri.gov.vn) để tổng hợp trước ngày 15/10/2020. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; đồng thời tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2020 trình Lãnh đạo Sở xem xét, để báo cáo Sở Nội vụ và trình UBND tỉnh công bố trước ngày 30/11/2020.

Để hoạt động công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, Lãnh đạo Sở yêu cầu các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hưng